

Số: /PGDĐT-KTr
V/v tăng cường thực hiện các giải pháp
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác
phòng, chống tham nhũng.

Điện Biên Phủ, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở,
Trung học cơ sở thành phố Điện Biên Phủ

Thực hiện Văn bản số 1820/UBND-TTr, ngày 21/9/2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhất là các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng tại Kế hoạch số 196/KH-PGD&ĐT ngày 03/03/2021 về Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Kế hoạch số 1116/KH-PGDĐT ngày 19/11/2020 về thực hiện Chỉ thị số 02-CT/Th.U, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ; Công văn số 1136/PGDĐT-TCCB ngày 22/9/2021 về triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

2. Tập trung thực hiện tốt các nội dung Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Văn bản số 726/PGDĐT, ngày 16/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đa dạng hóa các hình thức, nội dung giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng.

3. Cơ quan văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và quy định về bảo vệ người tố cáo theo thẩm quyền.

Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Giao bộ phận Tổ chức - Kiểm tra hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nhận được Văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Hồng